



โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภายใต้อัตลักษณ์จังหวัด

ความนำ

ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก ทั้งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศจำนวนมหาศาล มีนักท่องเที่ยวต่างชาติและไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นปี 2560 (เดือนกรกฎาคม) รายได้จากการท่องเที่ยวรวม 1.26 พันล้านบาท แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 0.88 พันล้านบาท และนักท่องเที่ยวภายในประเทศ 0.38 พันล้านบาท ทั้งนี้ทำให้ประเทศไทยได้มีการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นในการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจะมีการซื้อสินค้าและบริการในการท่องเที่ยวสามารถสร้างงานและรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นด้วย

ในการสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการต้องสร้างให้สินค้ามีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนโดยที่กระทรวงอุตสาหกรรมสนอนโยบายโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมเข้าสู่ Industry4.0การพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน (OTOP) เข้าสู่ SMEs4.0 ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมยังคงมีบทบาทในการพัฒนาตามหลัก 3p1c คือ people (ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน) product (ผลิตภัณฑ์) process (กระบวนการผลิต) และ cluster (คลัสเตอร์) เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการยุค 4.0 พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้นวัตกรรม ภูมิปัญญา และเทคโนโลยี อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทำให้ประเทศไทยสามารถเข้าสู่ไทยแลนด์4.0 ต่อไปอีกทั้งยังต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับ ทุกระดับ เทคโนโลยี และการตลาด โดยต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้น โดยเฉพาะการพัฒนา SMEs และ OTOP นั้น กระทรวงอุตสาหกรรมจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อพัฒนาในส่วนของบุคลากรในชุมชน ผู้ประกอบการ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพและแข่งขันได้

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้อัตลักษณ์ของจังหวัดให้มีมูลค่าเพิ่มและเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยว
- เพื่อจัดการด้านการตลาดของวิสาหกิจการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
- เพื่อสร้างรายได้และโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หน่วยงานรับผิดชอบ

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

333 ถนนมิตรภาพ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

